

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáu tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, căn cứ các quy định của pháp luật; HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Thanh Hóa đã bầu được 85 đại biểu HĐND tỉnh (đến nay giảm 5 đại biểu, còn 80 đại biểu; trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh giảm 1 đại biểu do thôi làm nhiệm vụ¹, 5 đại biểu thay đổi chức vụ; lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 26 đại biểu thay đổi chức vụ, 9 đại biểu được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu mới, 7 đại biểu chuyển Tổ đại biểu). Cơ cấu tổ chức cơ bản không thay đổi so với năm 2023.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của HĐND

Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về tổ chức các kỳ họp, phiên họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND và chỉ đạo giải quyết các nội dung theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm để cùng với các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách, chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và

¹ Đại biểu Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình.

giải quyết những vấn đề nảy sinh, bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác năm.

2. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND

Sáu tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp thường lệ để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quan trọng của địa phương và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 trong đầu tháng 7 (*Phụ lục I*).

2.1. Công tác chuẩn bị kỳ họp

Công tác chuẩn bị kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị nội dung theo quy định của pháp luật. Nội dung các kỳ họp được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và những vấn đề đang được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, tạo không khí thảo luận cởi mở, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường.

2.2. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND

Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng quy trình, quy định và chủ động hơn. Trước mỗi kỳ họp, các Ban đã chủ động giám sát, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Qua đó, báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ quan điểm, đồng thời nêu cụ thể nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo của các cơ quan hữu quan.

2.3. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp

HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, thông tin kịp thời các hoạt động của kỳ họp chuyên đề đến cử tri và Nhân dân để theo dõi, giám sát. Ngay sau kỳ họp đã thông tin kết quả kỳ họp, các nghị quyết được HĐND thông qua trên Cổng thông tin điện tử. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên truyền và đánh giá tác động nghị quyết vào cuộc sống thông qua chuyên mục Đại biểu với cử tri, đồng thời thực hiện các phóng sự chuyên sâu về các nghị quyết theo từng lĩnh vực. Phối hợp với Báo Thanh Hoá, Báo đại biểu Nhân dân kịp thời đưa tin và phản ánh chuyên sâu về hoạt động của HĐND trước, trong và sau kỳ họp. Để chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 437/KH-TTHĐND ngày 24/6/2024 về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và phối hợp các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền kỳ họp.

3. Quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương

Sáu tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã ban hành 75 nghị quyết² (có 11 nghị quyết quy phạm pháp luật, 1 nghị quyết về nhân sự và 63 nghị quyết khác) (Phụ lục II). Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật; trong quá trình chuẩn bị có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo. Sau khi nghị quyết được thông qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh...; phân công các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc cụ thể hóa, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Các nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

4. Về hoạt động giám sát

Sáu tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch và đề cương giám sát và tổ chức 02 Đoàn giám sát giám sát trực tiếp tại 13 địa phương, đơn vị³. Các Ban HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp tại 8 địa phương, đơn vị với 03 chuyên đề⁴ giám sát (Phụ lục III).

Hoạt động giám sát được HĐND tỉnh quan tâm và ngày càng thực chất hơn, nội dung được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; thường xuyên đổi mới phương thức giám sát, đảm bảo hoạt động giám sát không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua quá trình theo dõi, đôn đốc, giám sát, các cấp, các ngành đã có sự phối hợp khá chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các kiến nghị; nhiều tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, một số hạn chế kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

² Kỳ họp thứ 18 ban hành 41 nghị quyết; Kỳ họp thứ 19 ban hành 33 nghị quyết; Kỳ họp thứ 19 (lần 2) ban hành 01 nghị quyết)

³ UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Mường Lát, Quan Hóa, Nghi Sơn, Đông Sơn, Như Xuân, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc.

⁴ Ban Pháp chế tiến hành giám sát Giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023; Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành giám sát về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; Ban Dân tộc giám sát về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

Ngoài ra, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức khảo sát trực tiếp 8 đơn vị, địa phương⁵ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2023; tổ chức khảo sát trực tiếp tại 4 địa phương về công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 tại một số di tích (*Phụ lục IV*).

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

5.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định. 6 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã tổ chức 27 hội nghị tiếp xúc cử tri và tiếp nhận 61 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh; 08 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương.

Các cuộc tiếp xúc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri và đại biểu HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành, chất lượng tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng lên, kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại một cách khoa học, đúng thẩm quyền giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Sau khi có báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 11, 14 và 17 HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND đã giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2024.

5.2. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử đơn khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và đúng pháp luật; lịch tiếp công dân được công khai.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng; đã có 6 lượt đại biểu chuyên trách tiếp công dân 12 buổi tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 111 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; phân loại, xử lý và chuyển 55 đơn đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết (chiếm 49,54%); lưu 56 đơn (chiếm 50,45%). Ban hành 2 văn bản đôn đốc giải quyết đơn. Kết quả, 32/55 đơn có báo cáo giải quyết, đạt 58,1% số đơn do Thường trực HĐND chuyển.

⁵ Sở Y tế, thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn; các huyện: Nông Cống, Như Thanh, Yên Định, Triệu Sơn, Hoằng Hóa..

6. Hoạt động của Thường trực HĐND

6.1. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND; phân công các Ban HĐND thẩm tra, khảo sát và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật... góp phần nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan Thường trực HĐND tỉnh.

6.2. Tổ chức các hội nghị, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh duy trì giao ban, họp thường kỳ và họp đột xuất cơ bản đúng Quy chế làm việc. Nội dung, chương trình các phiên họp được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; phương pháp tổ chức, chất lượng phiên họp tiếp tục được cải tiến, nâng lên.

06 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 01 phiên giải trình, 03 phiên họp thường kỳ (từ phiên thứ 25 đến phiên thứ 27), 01 hội nghị liên tịch. Tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 75 báo cáo thẩm tra, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại 03 kỳ họp chuyên đề và cho ý kiến vào 13 báo cáo thẩm tra, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm. Ngay sau phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 6 kết luận⁶, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; 16 quyết định về việc chấp thuận xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, các cơ sở hành nghề y, được tư nhân và các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

7. Hoạt động của các Ban HĐND

Các Ban của HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan hữu quan để tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh phân công, đảm bảo đúng quy trình, có

⁶ Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh: Kết luận số 55/KL-HĐND, ngày 02/02/2024 của Thường trực Thường trực HĐND tỉnh về việc dừng thực hiện Đề án sử dụng tài sản công để tham gia liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa; Kết luận số 209/KL-HĐND, ngày 12/4/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (tàu thủy vận chuyển khách du lịch) của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En; Kết luận số 270/KL-HĐND, ngày 06/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Tỉnh Gia 3; Kết luận số 332/KL-HĐND, ngày 28/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; Kết luận số 357/KL-TTHĐND, ngày 28/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chất vấn tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII; Kết luận số 414/HĐND, ngày 12/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023.

chất lượng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND tỉnh thực hiện chức năng quyết định theo thẩm quyền tại kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh đã ban hành 75 báo cáo thẩm tra trên các lĩnh vực; thẩm tra 03 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh⁷. Nhiều nội dung qua thẩm tra, các Ban HĐND đã đưa ra kiến nghị, yêu cầu giải trình làm rõ thêm rất xác đáng, được UBND tỉnh và các cơ quan tiếp thu, báo cáo cụ thể. Các Ban đã thực hiện giám sát 03 chuyên đề: (1) Ban Pháp chế tiến hành giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023; (2) Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành giám sát về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; (3) Ban Dân tộc giám sát về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 (*Phụ lục III và Phụ lục IV*).

Các Ban của HĐND tỉnh tham gia các hoạt động chung và hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND (01 chuyên đề khảo sát phục vụ phiên giải trình và 1 chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh), như: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hội nghị trong và ngoài tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu cho đại biểu HĐND cấp huyện; tham mưu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương;....

8. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND

Thực hiện thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 20, các Tổ đại biểu đã linh hoạt tổ chức tiếp xúc cử tri cho các đại biểu tại đơn vị bầu cử. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc, cung cấp tới cử tri các thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến nội dung kỳ họp HĐND, các ý kiến trả lời của UBND tỉnh đối với các kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc trước và tiếp thu ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp công dân theo quy định; tham dự kỳ họp nghiêm túc, đầy đủ, trường họp vắng mặt đều có báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, đại biểu tập trung nghiên cứu, phát biểu trao đổi, thảo luận tích cực thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình.

9. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND

⁷ Về nội dung: Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; đề nghị chấp thuận nhiệm vụ xây dựng nghị quyết huỷ bỏ Nghị quyết số 387/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; đề nghị quyết định danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ sáu.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Đại biểu với cử tri” phát sóng 1 lần/tháng; phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên trang với nhiều bài viết chuyên sâu phản ánh các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp...

Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc, phục vụ hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục ứng dụng phần mềm phòng họp không giấy Ecabinet – VNPT, quét mã QRcode vào các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, bố trí nơi ăn nghỉ và các chế độ theo quy định cho đại biểu tham dự các kỳ họp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện quy chế làm việc và hoàn thành các nội dung chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024, nổi bật là: (1) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND theo hướng thực chất, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thông qua 75 nghị quyết tại 3 kỳ họp quyết định các nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm đúng thẩm quyền của pháp luật, phù hợp với điều kiện mới của tỉnh; (2) hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả; sau giám sát, giải trình, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc đã được các cấp, các ngành tổ chức khắc phục và có chuyển biến tích cực, được cử tri, Nhân dân đánh giá cao; (3) công tác phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nâng cao chất lượng theo hướng bài bản, khoa học; (4) công tác tuyên truyền ngày càng đổi mới, hiệu quả, nội dung chuyên mục “Đại biểu với cử tri” ngày càng chất lượng, thiết thực, gần dân, sát dân, góp phần từng bước đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh

- Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND của các cơ quan có liên quan tuy đã có chuyển biến tích cực, nhưng một số nội dung vẫn còn chậm so với yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND cũng như việc nghiên cứu, thảo luận của đại biểu HĐND.

- Vẫn còn những kiến nghị, kết luận sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND thực hiện chưa hiệu quả.

- Còn những kiến nghị cụ thể của cử tri gửi đến kỳ họp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm.

- Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND còn hạn chế.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Chuẩn bị tài liệu của UBND và các ngành chức năng gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chưa bảo đảm thời gian theo quy định.

- Nguồn lực của tỉnh, của các địa phương còn hạn chế nên chưa thể giải quyết dứt điểm được một số kiến nghị của cử tri như: về lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng giao thông, đất đai,...

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, trên cơ sở kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2024 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh; chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các phóng sự, video clip thuyết minh nhằm giúp đại biểu HĐND, cũng như cử tri và Nhân dân có cái nhìn trực quan về vấn đề cần thảo luận và quyết định; đồng thời làm tốt công tác giám sát để kịp thời phát hiện những bất cập, tồn tại, hạn chế trong việc thực thi pháp luật của UBND tỉnh, qua đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; chủ động trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, phiên họp Thường trực HĐND; xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tốt việc chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Đổi mới phương pháp điều hành các phiên họp một cách linh hoạt, sáng tạo; phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo đồng thuận cao trong việc thông qua các nghị quyết.

Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong quá trình xây dựng dự thảo nội dung, tăng cường công tác khảo sát trực tiếp tại cơ sở, nhất là đối tượng chịu tác động của chính sách làm căn cứ thực tiễn trong quá trình tổ chức thẩm tra.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, nhất là trong việc thực hiện chức năng giám sát; đồng thời, tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, kịp thời lắng nghe, phản ánh và đề nghị giải quyết đối với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Thường xuyên giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin hai chiều, chính xác từ cơ sở để tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương./.

Nơi nhận:

- Ban Công tác đại biểu (đề b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (đề b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Tiến Lam

PHỤ LỤC I:
THỐNG KÊ KỶ HỌP HĐND TỈNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 490../BC-HĐND ngày 05/.7../2024
của Thường trực HĐND tỉnh)

Kỳ họp HĐND tỉnh	Kỳ họp			Chất vấn	
	Tổng số	Thường lệ	Chuyên đề	Số kỳ họp có hoạt động chất vấn	Nghị quyết về hoạt động chất vấn
	3	0	3		

PHỤ LỤC II:
THỐNG KÊ SỐ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐND TỈNH BAN HÀNH
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

*(Kèm theo Báo cáo số 490../BC-HĐND ngày 05../...../2024
của Thường trực HĐND tỉnh)*

Kỳ họp	Tổng số Nghị quyết	Trong đó			Tổng số báo cáo thẩm tra dự thảo NQ của các Ban HĐND	Thẩm tra dự thảo NQ của các Ban HĐND				Ghi chú
		NQ quy phạm pháp luật	NQ cá biệt			Ban KTNS	Ban PC	Ban VHXH	Ban DT	
			NQ về tổ chức, nhân sự	NQ khác						
TỔNG	75	11	1	63	74	45	9	15	5	
Kỳ họp thứ 18	41	4	0	37	41	25	5	8	3	
Kỳ họp thứ 19 (lần 1)	33	6	1	26	32	20	3	7	2	
Kỳ họp thứ 19 (lần 2)	1	1	0	0	1	0	1	0	0	

PHỤ LỤC III:**HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND,
CÁC BAN HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số .490../BC-HĐND ngày .05./..7../2024
của Thường trực HĐND tỉnh)

TT	Đoàn giám sát	Số đoàn giám sát	Số cuộc giám sát	Số đơn vị giám sát			Chuyên đề giám sát
	Năm			Trực tiếp	Gián tiếp	Tổng số	
	Tổng	5	27	27	98	125	
1	HĐND	2	13	13	28	41	Kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2	Ban Pháp chế	1	2	2	29	31	Về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023
3	Ban VHXXH	1	6	6	23	29	Về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023
4	Ban Dân tộc	1	6	6	18	24	Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023

PHỤ LỤC IV:
HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CỦA HÒND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HÒND TỈNH, CÁC BAN CỦA HÒND TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 490./BC-HÒND ngày 05./7./2024
 của Thường trực HÒND tỉnh)

TT	Đoàn khảo sát Năm	Số đoàn khảo sát	Số cuộc khảo sát	Số đơn vị khảo sát			Chuyên đề khảo sát	Số kiến nghị của đoàn khảo sát
				Trực tiếp	Gián tiếp	Tổng số		
Tổng		2	12	12	22	34		
1	Thường trực HÒND tỉnh	1	8	8	22	30	Về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023	
2	Ban VHXH	1	4	4	0	4	Về công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 tại một số di tích	